

**ตอนที่ 4 แนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร**

(คำถามปลายเปิดแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ)

ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ไว้ดังนี้ (ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ)

ด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย

ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับแนวทางในดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย

ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ โดยเน้นการออกกำลังกายและพัฒนาด้านสมองบ้าง

ด้านการส่งเสริมอาชีพ

ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับการสอนทำมะขามอ๋ิม ฝรั่งแช่บ๊วย

ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับแนวทางในดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ด้านการส่งเสริมอาชีพ

ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้มีการสนับสนุนสินค้าของผู้สูงอายุ ทั้งของใช้ และของอุปโภค เพื่อเพิ่มรายได้

ด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับแนวทางในดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านสังคมและนันทนาการ

ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับแนวทางในดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ด้านสังคมและนันทนาการ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ผู้วิจัยได้ดำเนินการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลโดยตรง ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดผู้ให้สัมภาษณ์ข้อมูลผู้สูงอายุ รวมจำนวน 10 คน

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

ผู้วิจัยลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้สูงอายุด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเชิงลึก ประกอบด้วยการซักถามพูดคุยถึงเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแนวทางการดำเนินการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 คน

ตอนที่ 2 ความต้องการในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

จากการที่ผู้วิจัยได้ดำเนินการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเชิงลึกแบบกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความคิดเห็นความต้องการในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร จึงขอวิเคราะห์โดยสรุปไว้ดังนี้

ความต้องการด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย

ผู้สูงอายุเห็นด้วยเป็นอย่างมาก ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุที่จะดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ อาทิเช่น การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ หรือ การตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุบางกลุ่มมีร่างกายสุขภาพแข็งแรง บางกลุ่มยังต้องได้รับการดูแลบำบัดรักษา นอกจากนี้ กลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังสามารถประกอบอาชีพได้ด้วยตนเอง ดังนั้น จึงควรที่จะส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา หรือความต้องการของผู้สูงอายุ

ความต้องการด้านการส่งเสริมอาชีพ

ผู้สูงอายุเห็นด้วยที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจะดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ โดยการฝึกอาชีพตามความถนัด ศักยภาพหรือสนใจของตนเอง ผู้สูงอายุจะมีความรู้สึกไม่เบื่อหน่าย และจะสามารถทำให้มีการพัฒนาและต่อยอดไปสู่อาชีพ รวมกลุ่มกันสร้างงานสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุเอง หรือบางกลุ่มก็อาจรับงานไปทำที่บ้านด้วยตนเอง โดยศูนย์ฯ ควรจัดให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุ สามารถเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าได้ ทำให้สินค้าเป็นที่ต้องการแพร่หลายต่อไป

ความต้องการด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้สูงอายุเห็นด้วยอย่างมากที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจะดำเนินงานด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับผู้สูงอายุ ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้ภูมิปัญญาของตนเอง การถ่ายทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชน จะทำให้มีการอนุรักษ์และสืบต่อวัฒนธรรม ประเพณี ของชุมชน เช่น วันสงกรานต์ วันลอยกระทง การทำบุญเข้าพรรษา ออกพรรษา งานบวช งานแต่ง งานศพ เป็นต้น การถ่ายทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ จะทำให้ผู้สูงอายุมีความภาคภูมิใจ มีความสุข เห็นว่าชุมชนมองเห็นคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ มีศักดิ์ศรี สามารถสร้างประโยชน์ต่อชุมชนได้

ความต้องการด้านสังคมและนันทนาการ

ผู้สูงอายุเห็นด้วยที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจะดำเนินงานด้านสังคมและนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ อาทิเช่น การแข่งขันกีฬา กิจกรรมรณรงค์เพื่อสุขภาพ บันจายาน แต่ผู้สูงอายุบางรายไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เพราะผู้สูงอายุสุขภาพไม่แข็งแรง ส่วนผู้สูงอายุที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ อยากให้มีกิจกรรมต่างเพื่อจะได้พบปะพูดคุยกันซึ่งจะช่วยให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดีขึ้น

ความต้องการด้านการให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือ

ผู้สูงอายุเห็นด้วยที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจะดำเนินงานด้านการให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือให้กับผู้สูงอายุ เพราะหากมีนักสังคมสงเคราะห์หรือเจ้าหน้าที่ที่ให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ หรือ มีกองทุนสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุจะทำให้เมื่อเวลาผู้สูงอายุมีปัญหาเดือดร้อนก็จะได้รับการคำปรึกษาและช่วยเหลือ เนื่องจากผู้สูงอายุบางรายอยู่คนเดียวไม่มีลูกหลานคอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเวลามีปัญหาเดือดร้อน

ความต้องการด้านอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุเห็นด้วยอย่างมากที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจะดำเนินงานด้านอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุบางรายไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรืออาศัยอยู่คนเดียว ต้องการคนคอยดูแลยามเจ็บป่วย

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับแนวทางดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอมือง จังหวัดพิจิตร

ผู้สูงอายุต้องการให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลกลาง มีการบริหารงานโดยเน้นการทำงานแบบบูรณาการ เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน บูรณาการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เป้าหมายเพื่อผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ งบประมาณในการขับเคลื่อนควรจากท้องถิ่น จากกองทุนผู้สูงอายุ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เงินผู้บริจาคและจากการจัดกิจกรรมรายได้ของชมรมร่วมกับศูนย์ฯ